

สำนักข่าว
หัวเขียว
แม่ลูกจันทร์
ไม่เลื่อน-ไม่ยัด

คำถามต้องมาก่อนคำตอบ คำตอบต้องมาทีหลังคำถาม แต่ถ้าเป็นเรื่องการเมือง บางทีคำตอบก็มาก่อนคำถาม

คำถาม 4 ข้อ ที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการฟังคำตอบจากประชาชนเกี่ยวกับอนาคตการเมืองหลังเลือกตั้งกลางปีหน้า

โดย ★ มีต่อหน้า 2

สำนักข่าวหัวเขียว ☆ ต่อจากหน้า 1 ให้ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย รวบรวมคำตอบประชาชนทั่วประเทศว่า “เห็นตรง” หรือ “เห็นต่าง” กับสิ่งที่ “พล.อ.ประยุทธ์” คิดไว้ในใจหรือไม่?

ปรากฏว่าเกิดมีคำถามย้อนกลับไปให้ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะคนตั้งคำถามอีก 3 ข้อ

ข้อที่ 1, ถามแบบนี้เป็นการถามชี้หน้าหรือไม่?

ข้อที่ 2, ถามเพื่อเป็นเงื่อนไขเลื่อนการเลือกตั้งออกไปหรือไม่?

ข้อที่ 3, ถามเพื่อต้องการเป็นรัฐบาลยาวเกินโรดแมปหรือไม่?

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า

เมื่อมีคำถามซ้อนคำถามเกิดขึ้น นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จึงต้องออกมาตอบคำถาม (ที่ตัวเองไม่ได้ถาม) เพิ่มอีก 3 ข้อ

ข้อ 1, คำถาม 4 ข้อ ไม่ต้องการถามชี้หน้าเพื่อจะเลื่อนการเลือกตั้งหรือเพื่อจะสืบทอดอำนาจแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อที่ 2, การตั้งคำถาม 4 ข้อ เพื่อต้องการตอบโต้นักการเมืองที่คอยบิดเบือนโจมตีรัฐบาลอยู่เรื่อย

จึงต้องเอาคำตอบจากประชาชนทั้งประเทศย้อนกลับไปให้นักการเมืองหุบปากเสียบ้าง

ข้อที่ 3, คำถาม 4 ข้อ เพื่อให้ประชาชนได้คิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งว่าจะได้รัฐบาลที่ดีหรือไม่? ประเทศจะเดินหน้าได้หรือไม่? จะเกิดความวุ่นวายหรือไม่?

และถ้า “ประยุทธ์” ไม่อยู่ชะแล้ว จะเรียกใครมาช่วย??

“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่าคำตอบทั้ง 3 ข้อข้างต้นเป็นใบเสร็จยืนยันว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีความคิดจะเลื่อนการเลือกตั้ง ไม่ต้องการผูกขาดอำนาจนานเกินโรดแมปอย่างที่มีกระแสวิจารณ์กันระเบิดระเบือ

แต่เป็นเพราะ พล.อ.ประยุทธ์ ห่วงใยอนาคตบ้านเมืองหลังเลือกตั้งกังวลใจว่าถ้า พล.อ.ประยุทธ์

เก็บจากกลับบ้านไปแล้ว ถ้าเกิดเหตุ

วุ่นวายขยปลาช่อน... แล้วตอนนั้นจะเรียกใครมาช่วย???

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ มีความห่วงใยอนาคตบ้านเมืองหลังเลือกตั้ง ท่านควรประกาศตัวพร้อมเป็น “นายกฯคนกลาง” เสียตั้งแต่เนิ่นๆ

เพราะรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยได้เปิดทางสะดวกให้ท่านกลับมาเป็นนายกฯหลังเลือกตั้งได้อย่างสบายมาก

ผลสำรวจกรุงเทพโพลล่าสุด ประชาชน 52 เปอร์เซ็นต์ พร้อมสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ นั่งเก้าอี้นายกฯคนกลางหลังเลือกตั้ง

เพียงแต่การเป็นนายกฯหลังเลือกตั้งนั่งไม่สนุกลูกไม่สบายเท่าเป็นนายกฯก่อนเลือกตั้ง

เพราะไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ ม.44 สั่งโน้นสั่งนี้ได้ตามใจชอบ

แถมยังถูก ส.ส.ฝ่ายค้านติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลทุกฝีก้าว

แต่ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ ยังห่วงใยว่าหากเกิดความวุ่นวายจะหาใครช่วยไม่ได้...

ท่านต้องตัดสินใจ...เสียสละเพื่อชาติ

ยอมเสียสละเป็นนายกฯคนกลางให้รู้แล้วรู้รอด.